



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๔๘

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/คณบดีคณะศิลปศาสตร์/
ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่อาคารประเสริฐ ณ นคร โดยที่ประชุม ได้มีมติให้คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์หารือร่วมกัน เพื่อเร่งดำเนินการขอคืนห้องทำงานจากอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว บริเวณชั้น ๕ ของอาคารฯ โดยให้ใช้แนวทางเดียวกับการขอคืนบ้านพักบุคลากร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าว และให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและรายงานผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา นั้น

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้หารือร่วมกัน และมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาวิชา
พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ กองอาคารและสถานที่
สำรวจอาคารที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมฯ โดยได้สำรวจ
อาคาร ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๒) อาคารกำจร ๓) อาคาร
สรายุภูมิเพิ่มพูน โดยอาคารที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาฯ ดังกล่าว คือ ชั้น ๔
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอใช้พื้นที่ ชั้น ๔ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการ
พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการย้ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงอาคารประเสริฐ ณ นคร ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารต่าง ๆ ควรพิจารณาให้มีความเหมาะสม เน้นการจัดพื้นที่ในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยในส่วนของสาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เมื่อย้ายออกจากอาคารประเสริฐ ๓ นคร แล้ว ต้องพิจารณาว่าจะย้ายไปอยู่อาคารใดจึงจะเหมาะสม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับคณะต้นสังกัดได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ แล้ว อาจพิจารณาพื้นที่ของอาคารสราญเพิ่มพูนด้วย เนื่องจากเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร

๒. การทำงานด้านกล้วยไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ฯ และโครงการกล้วยไม้อื่น ๆ ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ รวมถึงพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อตั้งเป็นศูนย์กลางหรือสำนักงานด้านกล้วยไม้ในระยะยาว เช่น พื้นที่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำข้อเสนอแนะในข้อ ๑ ไปหารือร่วมกัน

๒. มอบให้คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้ฯ นำข้อเสนอแนะในข้อ ๒ ไปหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ ข้อ สรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ